

****ĐÃ CẬP NHẬT** Các trường học mới trong các cộng đồng đang phát triển của Alberta

Ngày 11 Tháng Ba, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang đầu tư \$2.1 tỷ trong ba năm nhằm xây dựng và hiện đại hóa trường học cho học sinh trên toàn Alberta.

Khi tỉnh bang tiếp tục phát triển, chính phủ Alberta đang đầu tư vào các trường học mới và không gian học sinh để đáp ứng sự phát triển đó và để cung cấp những không gian học tập mà học sinh cần cho thành công. Nếu được thông qua, Ngân Sách 2024 sẽ thúc đẩy 43 dự án trường học ưu tiên, bao gồm 28 trường học mới, 10 trường thay thế và 5 trường hiện đại hóa. Khi hoàn thành, các dự án này sẽ tạo ra khoảng 35,000 không gian mới và hiện đại hóa cho học sinh Alberta học tập, phát triển, và phát huy đầy đủ tiềm năng của các em.

“Alberta đang tăng trưởng và chúng tôi đang đầu tư đáng kể vào giáo dục để đáp ứng sự tăng trưởng đó. Các cộng đồng trên toàn tỉnh bang sẽ được chứng kiến những trường học mới và hiện đại hóa cho học sinh của mình, cung cấp cho các em những nơi tốt nhất để học tập. Tôi mong muốn được nhìn thấy tất cả các trường học mà chúng tôi đang đầu tư tiến lên và mở cửa trong những năm tới.”

Danielle Smith, Thủ Hiến

Với 43 dự án bổ sung được bao gồm trong ngân sách năm nay, chính phủ đang tài trợ cho tổng cộng 98 dự án trường học ở nhiều giai đoạn khác nhau trên toàn tỉnh bang.

Là một phần của khoản đầu tư vốn trong ba năm trị giá \$2.1 tỷ, \$103 triệu trong ba năm sẽ được dùng để cung cấp các lớp học mô-đun nhằm tăng nhanh không gian lớp học tại các trường đang đối mặt với những thách thức năng lực đáng kể. Các trường đại học và trường bán công sẽ được hỗ trợ bằng một cam kết trị giá \$123 triệu trong ba năm, khi

chính phủ Alberta tiếp tục mở rộng giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ đầy đủ các lựa chọn trường học cho học sinh và gia đình.

“Lợi Thế Alberta đang trở lại và bùng nổ và mọi người từ khắp Canada và trên toàn thế giới một lần nữa đổ xô đến tỉnh bang đáng kinh ngạc của chúng ta, bao gồm cả Calgary. Ngân Sách 2024 đặt ra một kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng 17 trường học mới và một trường học hiện đại hóa cho Khu Vực Đô Thị Calgary, trong vài năm tới. Những trường học mới này sẽ tạo ra không gian cho 16,000 học sinh nữa với sáu dự án bắt đầu xây dựng chỉ trong năm nay, với 12 dự án còn lại sẽ bắt đầu trong những năm tới.”

Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục

“Alberta đang tăng trường và Kế Hoạch Vốn của Ngân Sách 2024 hỗ trợ hàng nghìn không gian mới cho học sinh. Chính phủ Alberta đang bảo đảm các em học sinh K-12 tiếp tục phát triển và thành công.”

Nate Horner, Bộ Trưởng Hội Đồng Quản Trị Ngân Khố và Tài Chính

“Chính phủ của chúng ta đang giúp học sinh bắt đầu hoạt động, và các dự án vốn được bổ sung trong Ngân Sách 2024 tiếp tục quỹ đạo đó. Hơn một tá các trường học sẽ được hoàn thành trong năm nay, và chúng tôi mong muốn được thấy các em học sinh lấp đầy các hội trường trong thời gian ngắn. Các trường học ở Alberta được xây dựng để tồn tại trong 75 năm, điều này bảo đảm rằng trẻ em sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư của chúng ta cho các thế hệ mai sau.”

Pete Guthrie, Bộ Trưởng Cơ Sở Hạ Tầng

Calgary và Edmonton, cùng với các cộng đồng xung quanh họ, đã và đang chứng kiến sự tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ của học sinh và Ngân Sách 2024 ghi nhận điều đó bằng cách ưu tiên 18 dự án trường học ở Calgary và khu vực cùng 14 dự án trường học ở Vùng Thủ Đô. Các dự án trường học mới ở những vùng này sẽ đồng nghĩa là có thêm 16,000 chỗ cho học sinh ở vùng Calgary, và 12,500 chỗ nữa ở vùng Edmonton.

Ngân Sách 2024 là một kế hoạch có trách nhiệm nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe và giáo dục, xây dựng các cộng đồng an toàn và hỗ trợ, quản lý các tài nguyên của tỉnh bang một cách khôn ngoan và thúc đẩy tạo việc làm để tiếp tục xây dựng lợi thế cạnh tranh của Alberta.

Điểm nhanh các sự kiện

- Phê duyệt toàn bộ/tài trợ xây dựng bao gồm tất cả các hoạt động để hoàn thành dự án, bao gồm cả việc xem xét xây dựng và sau khi đưa vào sử dụng.
- Các hoạt động tài trợ thiết kế bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu xây dựng như bản vẽ và thông số kỹ thuật.
- Các hoạt động lập kế hoạch tài trợ bao gồm các hoạt động phân tích địa điểm và phát triển phạm vi.

**ĐÃ CẬP NHẬT: Dự án trường học ngân sách 2024 – Toàn bộ/tài trợ xây dựng (19):

Cộng đồng		
Chestermere	Học Khu Công Giáo Calgary	trường K-9 mới
Cochrane	Trường Rocky View	trường K-8 mới
Edmonton	Trường Công Giáo Edmonton	trường K-9 mới ở Crystallina Nera
Edmonton	Trường Công Giáo Edmonton	trường K-9 mới ở Heritage Valley Cavanagh
Edmonton	Trường Công Giáo Edmonton	trường K-9 mới ở Hays Ridge
Edmonton	Trường Công Giáo Edmonton	giải pháp ở Rundle (K-9)
Edmonton	Trường Công Lập Edmonton	trường 7-12 mới ở Glenridding Heights
Leduc	Khối Trường Black Gold	hiện đại hóa École Corinthia Park (K-6)

Dự án trường học ngân sách 2024 – Thiết kế tài trợ:

Cộng đồng	Phân hiệu trường học	Loại/tên dự án
Airdrie	Trường Rocky View	trường 9-12 mới
Calgary	Hội Đồng Giáo Dục Calgary	trường 10-12 mới ở Cornerstone
Calgary	Hội Đồng Giáo Dục Calgary	trường K-4 mới ở Redstone
Calgary	Hội Đồng Giáo Dục Calgary	hiện đại hóa trường Annie Gale (6-9)
Calgary	Học Khu Công Giáo Calgary	trường K-6 mới ở Redstone
Calgary	Học Khu Công Giáo Calgary	trường 10-12 mới ở tây Calgary
Calgary	Conseil scolaire FrancoSud	trường K-6 mới ở bắc Calgary
Chestermere	Trường Rocky View	trường K-9 mới
Edmonton	Trường Công Giáo Edmonton	trường K-9 mới ở Laurel
Edmonton	Trường Công Giáo Edmonton	trường K-9 mới ở River's Edge
Edmonton	Trường Công Lập Edmonton	trường K-6 mới ở Glenridding Heights
Edmonton	Trường Công Lập Edmonton	trường K-6 mới ở Rosenthal

Edmonton	Trường Công Lập Edmonton	trường 7-9 mới ở McConachie
Okotoks	Phân Hiệu Trường Foothills	trường 10-12 mới

Dự án trường học ngân sách 2024 – Kế hoạch tài trợ:

Cộng đồng	Phân hiệu trường học	Loại/tên dự án
Calgary	Hội Đồng Giáo Dục Calgary	trường 5-9 mới ở Saddle Ridge
Calgary	Conseil scolaire FrancoSud	trường 9-12 mới ở bắc Calgary
Calgary	Conseil scolaire FrancoSud	trường K-6 mới ở bắc Calgary
Edmonton	Trường Công Lập Edmonton	thay thế Trường Delton (K-6)
Edmonton	Trường Công Lập Edmonton	thay thế Trường Spruce Avenue (7-9)
Edmonton	Conseil scolaire Centre-Nord	trường công lập/công giáo 7-12 mới

Thông tin liên quan

- [Kế Hoạch Vốn Ngân Sách 2024](#)
- [Tổng quan ngân sách 2024](#)

Đa truyền thông

- [Xem họp báo](#)
- [Nghe họp báo](#)